

Số: /BC-UBND

Tân Linh, ngày 25 tháng 12 năm 20223

## **BÁO CÁO**

### **Về việc giải trình một số nội dung trong báo cáo thẩm tra tài liệu trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã**

Sau khi nhận được báo cáo thẩm tra tài liệu trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã, UBND xã báo cáo giải trình cụ thể một số nội dung như sau:

#### **1. Về báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023:**

- Cần xem lại số liệu các vụ việc xảy ra trong năm 2023, số vụ việc đã giải quyết, số vụ việc chưa giải quyết:

- Đề nghị xem lại số liệu về công tác quản lý hộ khẩu trong toàn xã:

- Cần đánh giá hoạt động của mô hình camera an ninh:

- Về công tác PCCC cần có số liệu về số người dân đã mua và sử dụng bình chữa cháy, đánh giá về công tác tuyên truyền vận động:

*(Công an xã có báo cáo giải trình riêng)*

#### **2. Về báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023**

- Báo cáo đánh giá còn chung chung, chưa cụ thể rõ ràng, cần có biểu số liệu cụ thể minh chứng về công tác tiếp công dân.

UBND xã giải trình như sau: Có biểu tổng hợp chi tiết tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo năm 2023 kèm theo

#### **3. Báo cáo thực hiện công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn xã năm 2023**

- Về giải pháp thực hiện cần bổ sung nội dung phối hợp giữa chính quyền đến cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân về công tác CCHC:

UBND xã giải trình như sau:

Trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai thực hiện công tác CCHC, cải cách và kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Hằng năm, UBND xã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước, tổ chức thông tin tuyên truyền về công tác CCHC bằng các hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, CBCC, người dân và doanh nghiệp; Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC. Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích... cử cán bộ, công chức tham gia hội nghị tập huấn, lớp đào tạo về hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành: phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử. Trang thông tin điện tử xã Tân Linh thường xuyên đăng tải các nội dung về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, việc giải quyết các TTHC trên Cổng DVC, việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả

giải quyết TTHC... Bên cạnh đó, Tổ công nghệ số cộng đồng, nòng cốt là công an xã, lực lượng đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh trên địa bàn tích cực trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đăng ký và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên các Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công của tỉnh; đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người về thanh toán không dùng tiền mặt; mua bán, tiếp thị trên sàn thương mại điện tử. Với việc tuyên truyền CCHC đa dạng trong hình thức, cũng như phong phú về nội dung sẽ giúp người dân, doanh nghiệp cập nhật được các thông tin cần thiết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chính sách và cách làm mới của tỉnh để cải tiến, đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các TTHC.

#### **4. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới**

- Đề nghị UBND xã kiểm tra lại về số liệu Tổ chè VietGap

UBND xã giải trình như sau: Do sơ xuất ghi nhầm số liệu

- Theo kế hoạch từ đầu năm đăng ký xóm NTM kiểu mẫu chỉ có một xóm là xóm 10, nhưng trong báo cáo lại có thêm đăng ký xóm NTM là xóm 11 đề nghị giải thích rõ.

UBND xã giải trình như sau:

Đến tháng 8 năm 2023 theo yêu cầu của Phòng Nông nghiệp, UBND xã Tân Linh đã đăng ký thêm xóm 11 thực hiện công tác xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, nâng số xóm thực hiện đăng ký xây dựng nông thôn mới là 2 xóm

- Trong báo cáo về chương trình xây dựng NTM, kết quả có 16/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí nào và có giải pháp để thực hiện đạt 3 tiêu chí đó.

UBND xã giải trình như sau:

+ Chỉ tiêu 6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên.

Giải pháp: các dụng cụ thể thao ngoài trời cần phải có kinh phí mua sắm và điểm lắp đặt. Chỉ tiêu này UBND xã đã có kế hoạch lắp đặt, đề ra lộ trình cụ thể hoàn thiện trong quý I/2024; nguồn kinh phí từ việc xã hội hóa từ nhân dân và doanh nghiệp; vị trí lắp đặt ở khu vực tập trung dân cư, điểm sinh hoạt thường xuyên nhân dân qua lại; dụng cụ lắp đặt đủ về yêu cầu của chỉ tiêu đề ra.

+ Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, có chỉ tiêu về: 13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường).

Giải pháp: Xác định sản phẩm từ chè là thế mạnh và là sản phẩm đặc trưng của địa phương. Năm 2024 UBND xã sẽ xây dựng kế hoạch phát triển, bảo tồn và nhân rộng mô hình sản phẩm chất lượng cây chè chủ lực của địa phương mang lại, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thể hiện qua những nội dung sau:

- Nhân rộng nhiều mô hình tổ hợp tác chè, hoạt động tích cực của Tổ chè VietGAP; nâng cao chất lượng uy tín của làng nghề chè, làng nghề chè truyền thống ở địa phương; gắn kết các khâu chăm sóc chế biến đến khâu tiêu thụ bằng mô hình liên

kết chuỗi; truy xuất nguồn gốc bằng mã số vùng trồng và mã QRcos, quản bá và công khai sản phẩm, mô hình trên cổng thông tin điện tử và hệ thống mạng xã hội ...

- Gắn hoạt động sản xuất chè chất lượng hiệu quả với công tác bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện phát triển kinh tế gắn với phát triển bền vững

- Gắn văn hóa truyền thống của địa phương với đất chè nhằm quảng bá hình ảnh đẹp của địa phương ra ngoài xã hội để thu hút hoạt động thăm quan, trải nghiệm và thu hút đầu tư đến địa bàn xã Tân Linh.

+ Tiêu chí 15. Hành chính công: chỉ tiêu 15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định.

Giải pháp: Hiện chỉ tiêu chưa đạt do tỉ lệ số hóa hồ sơ của đơn vị ít, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Hiện nay Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo và có kế hoạch, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực, cán bộ, công chức cụ thể để hoạt động tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả thiết thực hướng tới hoạt động quản lý điều hành bằng công tác số hóa.

Trên đây là Báo cáo giải trình một số nội dung liên quan đến tài liệu của UBND xã trình kỳ họp thứ 7, HĐND xã./.

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND xã;
- Lưu: VT xã

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Xuân Tuyến**

**BIỂU TỔNG HỢP CHI TIẾT GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ,  
KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO NĂM 2023**

TT	Ngày tiếp nhận	Họ tên, địa chỉ người đề nghị	Phân loại nội dung	Kết quả giải quyết
01	28/02/2023	Vũ Thị Thơm - xóm 4	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai	Đã giải quyết xong
02	29/02/2023	Bùi Công Lý, xóm 10, xã Tân Linh. La Khắc Điều, xóm 12, xã Tân Linh	Đề nghị: Giải quyết giải quyết ông Bùi Đức Quân, Xóm 12, xã Tân Linh và ban giám sát xây nhà văn hóa xóm 12 có những sai phạm trong quá trình xây dựng nhà văn hóa xóm 12. Trụ sở tiếp công dân huyện gửi về UBND xã Tân Linh giải quyết	Đã giải quyết xong
03	02/5/2023	Dương Trung Hợp	Đề nghị giải quyết ông Lương Văn Học tự ý đào tháo dỡ tường bờ rào xây bao quanh mộ của gia đình nhà ông	Đã giải quyết xong
04	23/6/2023	Phạm Thị Được	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai	Đang Giải quyết
05	26/6/2023	Đỗ Văn Nhàn	Đề nghị UBND xã, Địa chính xã Tân Linh giải quyết trả lại Tài sản quyền sử dụng đất	Hai bên đã tự nguyện thỏa thuận hòa giải xong. Ông Nhàn tự nguyện làm đơn xin rút lại đơn không đề nghị giải quyết.
06	10/7/2023	Bùi Công Lý xóm 10, xã Tân Linh	<b>Nội dung tố cáo:</b> Tố cáo ông Bùi Đức Quân xóm 12, xã Tân Linh liên quan quá trình xây dựng nhà văn hóa xóm 12 xã Tân Linh năm 2018	Đã giải quyết xong, có kết luận trả lời bằng văn bản cho công dân rõ ràng

07	03/11/2023	Đỗ Thị Dinh	Đề đề nghị kiểm tra xác minh hiện trạng thửa đất đang ở có đường dân sinh đi qua thổ cư hay không	Đã kiểm tra xong
08	05/12/2023	Đỗ Thị Loan	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai	Đã giải quyết xong.